

โรงพยาบาลวิภาวดี รุกตลาดไอที เปิดตัว “V Health Check” แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ เช็คอวัยวะ ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ “V Health Check” แอปพลิเคชันด้านสุขภาพรายแรกของเมืองไทยที่สามารถตรวจสอบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นที่กังวลได้ด้วยตัวเองถึง 9 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคเครียด ภาวะวัยทอง โรคเบาหวาน โรคไต โรคอัมพาต โรคมะเร็ง โรคตับ และโรคหัวใจ เจาะกลุ่มลูกค้าสมาร์ตโฟน รองรับบริการเลือกโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพให้ง่ายขึ้น พร้อมคำแนะนำการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และประเมินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่



นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลวิภาวดีมุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยทางโรงพยาบาลมีการพัฒนาการบริการมาตลอด ทั้งด้านการบริการที่ประทับใจ และด้านการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่หันมาใช้สมาร์ตโฟนกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงร่วมกับ บริษัท ทรี คิวบัส ดีไซน์ จำกัด (ประเทศไทย) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ ชื่อว่า “V Health Check” โดยมีแพทย์ด้านอายุรกรรม คอเลสเตอรอล การตรวจทุกโปรแกรม สำหรับ การตรวจเช็คปัญหาสุขภาพในเบื้องต้นจะเป็น 9 โรคหลัก ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคเครียด ภาวะวัยทอง โรคเบาหวาน โรคไต โรคอัมพาต โรคมะเร็ง โรคตับ และโรคหัวใจ นับเป็นการนำเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมุ่งสร้างความผูกพัน และความเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล กับลูกค้าให้เหนียวแน่นและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้าในการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน V Health Check คือกลุ่มที่ใช้ สมาร์ตโฟนระบบ IOS ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของโรงพยาบาล คือการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้กับผู้ใช้บริการในระบบแอนดรอยด์ด้วย รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพในแอปพลิเคชัน ที่เจาะลึกลงไปอีกชั้น มากกว่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การดูแลตนเอง การเลือกทานอาหาร การออกกำลังกาย ของผู้ป่วยในโรคต่างๆ หรือ การตรวจสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเฉพาะ เช่น ผู้ที่ทำงานในโรงงาน และต้องสัมผัสกับสารเคมี เป็นต้น

ด้าน นพ.ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี แพทย์อายุรเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า “ศูนย์สุขภาพและอายุรกรรม เป็นศูนย์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข โดยรวมพบว่า โรคความดันโลหิต โรคเครียด ภาวะวัยทอง โรคเบาหวาน โรคไต โรคอัมพาต โรคมะเร็ง โรคตับ และโรคหัวใจ เป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก ดังนั้น เราจึงเลือก 9 โรคดังกล่าว มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน **“V Health Check”** เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทั้ง 9 โรค หรือมีความสงสัย เกิดความกังวลว่าตนเองจะเป็นโรคอะไรบ้าง ได้เช็คปัญหาหรือความเสี่ยงนั้นๆเองได้ หลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะประมวลผลออกมาเป็นโปรแกรมตรวจ ที่ตรงกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ก่อนที่จะมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตามขั้นตอนของแต่ละโปรแกรม **ที่สำคัญ** แอปพลิเคชัน **“V Health Check”** จะประเมินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

นอกเหนือจากการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลวิภาวดี ยังได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ลูกค้าที่โหลดแอปพลิเคชัน **“V Health Check”** แล้วนำมาแสดงกับทางศูนย์สุขภาพและ อาชีวอนามัย เพื่อใช้เป็นส่วนลด 12% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ถึง 31 สิงหาคม 2556 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ App Store ค้นหาคำว่า **“V Health Check”**

เลือกรายการตรวจ ได้ตรงความเสี่ยง ด้วย “V Health Check”